

เร่งแก้ปัญหาเสียงนกนางแอ่น ท้องถิ่นออกกระเปียบใน1เดือน

ตราด ● ผู้ว่าฯ ตราดประชุมแก้ปัญหาเสียงนกนางแอ่นในเขตชุมชน สรุปให้ท้องถิ่นออกกระเปียบแก้ไขเสร็จภายใน 1 เดือน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเสียงนกนางแอ่น โดยมีนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นร่วมประชุมพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นายประเสริฐแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ที่ต้องเชิญประชุมครั้งนี้ เพราะมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดเสียงของอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองตราด ซึ่งเปิดเสียงเรียกนกนางแอ่นดังจนเกิดความรำคาญและกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ จึงต้องการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขอให้แต่ละอำเภอและท้องถิ่นได้รายงานถึงสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนายอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่นได้แจ้งถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่

โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองตราด นายมงคล รัตตนาวิ น รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองตราด ได้รายงาน ว่า มีการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมเพื่อเสียงนกนางแอ่นจำนวนมาก และทางเทศบาลเมืองตราดได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังอยู่บ่อยครั้ง และตรวจสอบทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เปิดเสียงไม่ดังกว่าที่กฎหมายกำหนด

ขณะที่นายมนัส ประทุม ด้วงแทนโยธาธิการ

และผังเมืองตราด ได้ชี้แจงว่า มีกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารดูแลและควบคุมการก่อสร้างอยู่ แต่จะขออนุญาตเป็นที่อยู่อาศัยและมาตัดแปลงเป็นอาคารเสียงนกนางแอ่นซึ่งผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ทางท้องถิ่นสามารถดำเนินคดีได้ แต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ด้านนายทนง ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด กล่าวว่า พื้นที่ ต.วังกระแจะที่ติดอยู่กับเทศบาลเมืองตราด มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และเสียงนกนางแอ่นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งหลายพื้นที่อยู่นอกชุมชน แต่ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองและมีการขออนุญาตจะมองที่เจตนา ว่า จะดำเนินการเสียงนกนางแอ่นหรือไม่ หากเสียงจะไม่อนุญาต แต่หากจะอนุญาตต้องให้บ้านเรือนข้างเคียงยินยอม ซึ่งวิธีนี้น่าจะดีและเสนอให้ผู้ว่าตราดใช้แนวทางนี้ก็สามารถดำเนินการได้

สุดท้าย นายประเสริฐกล่าวสรุปว่า ให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมแก้ปัญหาและหาข้อสรุปในแก้ปัญหาเรื่องนี้ภายใน 1 เดือน และประชุมสรุปผลในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อออกกระเปียบของท้องถิ่นมาแล้วจะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้อง เพราะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในเรื่องอนาถมัย เนื่องจากมูลนกและมูลของมูลนก รวมทั้งเสียงที่เรียกนกอีกทั้งเรื่องกฎหมายสัตว์ป่าคุ้มครองที่จะต้องมองให้รอบด้านด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สะสมปัญหามานานแต่การออกกระเปียบครั้งนี้คงไม่ได้ต้องการให้ประหารชีวิตผู้เลี้ยงนกนางแอ่น แต่การออกกระเปียบมาก็เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งเมื่อธุรกิจที่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องยอมรับกติกาด้วย.

